

**การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ**  
**ข้อมูลช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)**

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ปกครอง	การสอบสวนร้องเรียน กรณีร้องเรียนว่าเป็นบุคคลเดียวกัน	การรับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน : ผู้ร้องมายื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงการจัดหาพยานมาให้ถ้อยคำไม่ได้หรือไม่มีที่น่าเชื่อถือ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนและรับร้องให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	- การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสอบสวนร้องเรียนให้ถูกต้องชัดเจน  - การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	- มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน ที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการสอบสวนร้องเรียน  - ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตแล้ว  - ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบฯ โดยมีการติดตามยอดรับบริการจากเดสบอร์ด
		การสอบสวน : การดำเนินการสอบสวนไม่ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้เนื่องจากมีการรับสินบน	การแสดงขั้นตอนของการสอบสวนที่ละเอียดครบถ้วน	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตแล้ว
ทะเบียน	การตรวจ - คัดรับร้องเอกสารทางทะเบียน	รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน : ผู้ร้องมายื่นคำร้อง โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานไม่ครบ เช่น ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หรือผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับค่าดำเนินการหรือสินบนในการอำนวยความสะดวก	เป็นผู้ร้องหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีหลักฐานชัดเจน	- แสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานถูกต้องชัดเจน ที่ฝ่ายทะเบียน  - มีคู่มือปฏิบัติงานที่ระบุเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการตรวจ คัด และรับร้องเอกสารทางทะเบียนเอาไว้ด้วย	- แสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐาน จุดให้บริการของฝ่ายทะเบียนแล้ว  - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตแล้ว
		เข้าระบบตรวจสอบฐานข้อมูล : เมื่อเข้าระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และอาจไม่ใช่ข้อมูลของผู้ร้องหรือไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ต้น	ระบบมีฐานข้อมูล มีรายละเอียดครบถ้วน	- แสดงขั้นตอนของการขอตรวจคัดและรับร้องเอกสารทางทะเบียนไว้ชัดเจนที่ฝ่ายทะเบียน  - มีคู่มือปฏิบัติงานที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และ	- แสดงขั้นตอนของการขอตรวจคัดและรับร้องเอกสารทางทะเบียนไว้ชัดเจนที่ฝ่ายทะเบียนแล้ว  - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตแล้ว

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				ผู้รับผิดชอบ	
โยธา	การขออนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า ลดระดับคั่นหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ	รับคำขอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน : ผู้ร้องยื่นคำร้องโดยจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานไม่เพียงพอ และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับคำร้องขออนุญาต	การแสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคั่นหินทางเท้า ลดระดับคั่นหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา รายละเอียดของงาน และผู้รับผิดชอบไว้โดยละเอียด	- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ แล้ว  - มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
		การพิจารณาอนุญาต : การดำเนินการตรวจสอบไม่ละเอียด เนื่องจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอตั้งแต่ต้น แต่ยอมดำเนินการให้ เนื่องจากมีการรับสินบน	การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบฯ โดยมีการติดตามยอมรับบริการจากแอดฮอปอร์ต
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (รายใหม่)	รับคำขออนุญาตฯ และตรวจสอบเอกสาร : ผู้ร้องมายื่นคำขออนุญาตฯ แต่เจ้าหน้าที่เขียนรายงานไม่ตรงข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐานที่ยื่นขออนุญาตเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการให้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โดยมีการรับสินบน/ค่าอำนวยความสะดวก	แสดงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตให้ถูกต้องชัดเจน	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ - ติดประกาศค่าธรรมเนียมให้สถานที่ให้บริการเพื่อให้ทราบรายละเอียดเรื่องที่จะดำเนินการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนงาน	- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารฯ แล้ว - ติดประกาศค่าธรรมเนียมฯ แล้ว  - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงานเขตแล้ว
รายได้	การยกเลิก การระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จัดทำข้อมูลภาษีค้างชำระ และแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินสาขา เพื่อทำการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เมื่อผู้เสียภาษีชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ : ผู้เสียภาษียังไม่ชำระค่าภาษีหรือชำระ	ตรวจสอบการชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนจัดทำหนังสือการยกเลิก การระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ทุกราย	ตรวจสอบการชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องและแนบใบเสร็จรับเงิน ทุกราย ที่ขอยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ	ดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้องและแนบใบเสร็จรับเงินแก่ประชาชนทุกราย

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		คำภาษีไม่ครบถ้วน แต่ดำเนินการยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ฯ ให้เนื่องจากมีการรับสินบน			
รักษา ความสะอาดและ สวนสาธารณะ	การให้บริการสูบล้างปฏิภูม	การออกไปยังสถานที่เพื่อให้บริการ : เมื่อเจ้าหน้าที่รับใบงานและไปดำเนินการยังสถานที่ที่ประชาชนแจ้ง ซึ่งเป็นการบริการนอกสถานที่ อาจก่อให้เกิดการเรียกเก็บเงินค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเรียกรับสินบนเพื่อความสะดวกในการรับบริการ	การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้ เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และประชาสัมพันธ์ระบบฯ ให้ประชาชนทราบ	ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักงานเขต ราชบุรีบูรณะแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบฯ โดยมีการติดตามยอดรับบริการจากแดชบอร์ด
การศึกษา	การยื่นคำขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร : ผู้มายื่นคำขออนุญาต มีการจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบคำขอไม่ครบถ้วน	การแสดงเอกสาร ยื่นแบบคำร้องขอให้ถูกต้อง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือบริการประชาชน ที่ระบุเอกสารประกอบ และหลักฐานที่ใช้แบบคำร้องขอ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือบริการประชาชนแล้ว
		ยื่นเอกสารประกอบการอนุญาต : ยื่นเอกสารใช้ระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน หรือค่าดำเนินการในการอำนวยความสะดวก	การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้	ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบมากขึ้น	ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฯ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักงานเขต ราชบุรีบูรณะแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบฯ โดยมีการติดตามยอดรับบริการจากแดชบอร์ด
		จ่ายค่าบริการ : การจ่ายอัตราค่าบริการ ไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔	มีคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีกำหนดขั้นตอน รายละเอียดกระบวนการ และผู้รับผิดชอบให้ละเอียด	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
การคลัง	การตรวจสอบฎีกาประเภทต่าง ๆ	การตรวจสอบฎีกา : เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ประกาศคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ เวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังแล้ว
		การพิจารณา การขออนุมัติ : เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่	กำหนดไม่ให้นำเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก	กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือให้ผู้บังคับบัญชา	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือแล้ว

ฝ่าย	ชื่อกระบวนการ / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		ผู้ประกอบการโดยการลัดคิว <u>เพื่อเรียกรับสินบนแก่ผู้ประกอบการ</u>	ผู้ประกอบการ และกำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมทุจริต	ทราบรายไตรมาส	
เทศกิจ	การพิจารณาอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา	การรับเรื่องการขอรับอนุญาตติดตั้งป้าย โฆษณา : ประชาชนจัดเตรียมหลักฐานประกอบการ ขอรับอนุญาตไม่ครบถ้วน <u>เจ้าหน้าที่</u> ดำเนินการโดยมีการเรียกรับสินบน	ใช้ระบบการพิจารณาอนุญาตที่ลดการ เผชิญหน้าระหว่างประชาชนและ เจ้าหน้าที่ ป้องกันการยื่นหลักฐานไม่ ครบถ้วน และลดโอกาสในการเรียกรับ สินบน	ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ BMA OSS ใน การรับเรื่อง เพื่อให้มีบันทึกและ ตรวจสอบได้	เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบ BMA OSS และดำเนินการบันทึกค่าขอรับบริการลง ในระบบแล้ว
		การพิจารณาอนุญาต : เมื่อมีประชาชนมาขอรับอนุญาตกับ เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขต <u>เจ้าหน้าที่อาจ</u> <u>เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอนุญาต</u>			
พัฒนาชุมชน และ สวัสดิการสังคม	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐาน : ติดต่อผู้ยื่นคำขอเป็นการส่วนตัว <u>และอาจ</u> <u>มีการเรียกรับสินบนหรือค่าดำเนินการใน</u> <u>การอำนวยความสะดวก</u>	การนำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์รับคำขออนุญาตกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) มาใช้งาน	ให้บริการรับคำขอขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบ BMA OSS	เจ้าหน้าที่ให้บริการรับคำขอขึ้นทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบ BMA OSS เป็นประจำสม่ำเสมอ
			แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	- เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง - ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน - มีหลักฐานการรับลงทะเบียนให้ผู้มายื่น	มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มา ขึ้นทะเบียน และมีหลักฐานการรับ ลงทะเบียนให้ผู้มายื่นแต่ละราย
โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขต	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนใน สถานศึกษา	เนื่องจากจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะมี จำนวนไม่มาก จึงทำให้ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <u>จึงอาจ</u> <u>ทำให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับสินบน</u> <u>หรือผลประโยชน์อันมิควรได้จากร้านค้าที่</u> เป็นผู้รับจ้างประกอบอาหาร กลางวันของโรงเรียนในสังกัด	- สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการครูฯ ของแต่ละ โรงเรียน ให้ตรวจสอบวัตถุดิบในการ ประกอบอาหารให้ถูกต้องทั้งประเภท น้ำหนักจำนวน และคุณภาพ และต้อง ตรวจตามเอกสารที่ร้านค้าแจ้งมา - สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการครูฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมตรวจสอบความถูกต้องและ เหมาะสมของคุณภาพและปริมาณอาหาร	- ฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบยอดจำนวน นักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และกำชับให้โรงเรียนจำหน่ายนักเรียนที่ พ้นจากระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน โดยที่ไม่มีนักเรียนอยู่จริง - ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ใน การร่วมตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ การประกอบอาหารของแต่ละโรงเรียน อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง	- ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ ยอดจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ร่วมกับการตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร - ฝ่ายการศึกษา ประสานความร่วมมือกับ ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการร่วมตรวจสอบ คุณภาพและปริมาณการประกอบอาหาร ของแต่ละโรงเรียนแล้ว - ในการตรวจสอบได้มีการกำชับโรงเรียน ให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนัก

ฝ่าย	ชื่อกระบวนงาน / งาน / โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			<p>ของโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</li> <li>- สำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาออกตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอาหารที่แต่ละโรงเรียนประกอบเลี้ยงนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับโรงเรียนให้ประกอบอาหารตามแนวทางของสำนักการศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA เพื่อให้อาหารมีคุณภาพและมาตรฐาน</li> <li>- ประสานความร่วมมือกับฝ่ายการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</li> </ul>	<p>การศึกษาโดยยึดตามระบบ Thai School Lunch for BMA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารเขตเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการในเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นประจำ</li> </ul>

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗